
 

 

ท่ี TC-CP 010/2562 
        5 สิงหาคม 2562 

เร่ือง การเรียกคืนคลื่นความถ่ี 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีปรากฎเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆว่า คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) จะเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีบริษัทฯใช้งานและให้บริการอยู่ ใน
ปัจจุบัน ตามประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้
ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าย่ิงขึน้ ฉบับลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 นัน้ บริษัทฯได้รับการ
ติดต่อสอบถามจากผู้ ถือหุ้น และนกัลงทุนจ านวนหนึ่ง เก่ียวกบัเร่ืองการเรียกคืนคลื่นความถ่ีดงักล่าว ว่าบริษัทฯได้รับ
แจ้งการเรียกคืนคลื่นความถ่ีจาก ส านกังาน กสทช ด้วยหรือไม ่อย่างไร 

บริษัทฯใคร่ขอเรียนว่า บริษัทฯยังมิได้รับแจ้งการเรียกคืนคลื่นความถ่ี ตามท่ีมีข่าวดังกล่าวข้างต้นจาก 
ส านกังาน กสทช แตอ่ย่างใด ทัง้นี ้จากหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ี กสทช ก าหนดนัน้ มีหลกัเกณฑ์ วิธีการในการ
พิจารณา และขัน้ตอนในการปฏิบัติอีกหลายประการท่ีต้องด าเนินการ เช่น การพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถ่ี ต้อง
ค านงึถงึปัจจยัต่างๆหลายประการ รวมถงึ ข้อมลูการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี ความสอดคล้องกบัแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีด้านเทคนิค 
เศรษฐกิจ และสงัคม การจดัท ารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถ่ี การประเมินมลูค่าการเรียกคืนคลื่นความถ่ี 
การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายคา่ตอบแทน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีมีผลกระทบต่อคลื่นความถ่ีท่ีบริษัทฯ        
ใช้งานอยู่อย่างมีนยัส าคญั บริษัทฯจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  

 
             (นายสลิล จารุจินดา)  

                                                                                                 หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากบัดแูล  
        บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 


